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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยที่หนึ่ง  ประจ าปีพุทธศักราช  2567 
วันอังคารท่ี  20  กุมภาพันธ์  2567  เวลา  14.30  นาฬิกา 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
**************************************** 

ผู้มาประชุม 

1. นายสุธีระพงษ ์ วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
2. นายประเสริฐ  ชุ่มเมืองเย็น  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนท่ี 1 
3. นายปภาน   นัยต๊ิบ   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนท่ี 2 
4. ว่าท่ี ร.ต.ปภาวิน ปวงใจ   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
5. นายเดช  จ่ิงมาดา   ส.อบจ.ชร. อําเภอเมือง   เขตเลือกตั้งท่ี 2 
6. นายเฉลิมชัย  สุภาวรรณ์  ส.อบจ.ชร. อําเภอเมือง   เขตเลือกตั้งท่ี 3 
7. นายชินกรณ์  บั้งเงิน   ส.อบจ.ชร. อําเภอเมือง   เขตเลือกตั้งท่ี 5 
8. นายอํานาจ  ทาจินา   ส.อบจ.ชร.   อําเภอเมือง   เขตเลือกตั้งท่ี 6 
9. นางทานตะวัน แสนพิช   ส.อบจ.ชร.   อําเภอเมือง   เขตเลือกตั้งท่ี 7 
10. นายอนุชา  ยอดเชียงคํา  ส.อบจ.ชร.   อําเภอแม่สาย  เขตเลือกตั้งท่ี 1 
11. นายชาญชัย  แสนรัตน์  ส.อบจ.ชร.   อําเภอแม่สาย  เขตเลือกตั้งท่ี 2 
12. นายอนุภาส  ปฎิเสน   ส.อบจ.ชร.   อําเภอแม่สาย  เขตเลือกตั้งท่ี 3 
13. นายชินกร  ก๊อใจ   ส.อบจ.ชร.   อําเภอแม่จัน  เขตเลือกตั้งท่ี 2 
14. นางปาริชาติ  จิระมณี   ส.อบจ.ชร.   อําเภอแม่จัน  เขตเลือกตั้งท่ี 3 
15. นายสรายุธ  ฟูวงศ์   ส.อบจ.ชร.   อําเภอแม่สรวย  เขตเลือกตั้งท่ี 1 
16. นายสมัคร  กันจีนะ   ส.อบจ.ชร.   อําเภอแม่สรวย  เขตเลือกตั้งท่ี 2 
17. นางรัชนีกร  วงษา   ส.อบจ.ชร.   อําเภอเวียงป่าเป้า เขตเลือกตั้งท่ี 1 
18. นายจรัญ  สิทธิวงค์   ส.อบจ.ชร.   อําเภอเวียงป่าเป้า เขตเลือกตั้งท่ี 2 
19. นายบุญตัน  เสนคํา   ส.อบจ.ชร.  อําเภอเทิง  เขตเลือกตั้งท่ี 1 
20. นายเกษม  หาญกล้า  ส.อบจ.ชร.  อําเภอเทิง  เขตเลือกตั้งท่ี 2 
21. นายวสุพล  จตุรคเชนทร์เดชา ส.อบจ.ชร.   อําเภอเชียงของ  เขตเลือกตั้งท่ี 1 
22. นายวราวุฒิ  ไชยวงค์   ส.อบจ.ชร.  อําเภอเชียงของ  เขตเลือกตั้งท่ี 2 
23. นายสุวิน  เครื่องสีมา  ส.อบจ.ชร.  อําเภอเชียงแสน  เขตเลือกตั้งท่ี 1 
24. นายอนุรักษ์  ทองเสรี   ส.อบจ.ชร.  อําเภอเชียงแสน  เขตเลือกตั้งท่ี 2 
25. นายณรงค์  ธีรวุฒิโรจน์  ส.อบจ.ชร.  อําเภอแม่ฟ้าหลวง เขตเลือกตั้งท่ี 1 
26. นายธรณินทร์ เบ็ญชา   ส.อบจ.ชร.  อําเภอแม่ฟ้าหลวง เขตเลือกตั้งท่ี 2 
27. นายชัยวัฒน์  อุดขา   ส.อบจ.ชร.  อําเภอป่าแดด  เขตเลือกตั้งท่ี ๑ 
28. นายนิคม  ยะป๊อก   ส.อบจ.ชร.  อําเภอพญาเม็งราย เขตเลือกตั้งท่ี 1 
29. นางนิตยา  ยาละ   ส.อบจ.ชร.  อําเภอเวียงแก่น  เขตเลือกตั้งท่ี 1 
30. นายฑราวุธ  กันทะเขียว  ส.อบจ.ชร.  อําเภอขุนตาล  เขตเลือกตั้งท่ี ๑ 
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31. นายจิรากร  แก้วเข่ือน  ส.อบจ.ชร. อําเภอแม่ลาว  เขตเลือกตั้งท่ี 1 
32. นายสมเกียรติ กันธิพันธ์  ส.อบจ.ชร.  อําเภอดอยหลวง  เขตเลือกตั้งท่ี ๑ 

ผู้ลาประชุม 
1. นายอัมรินทร์  มณีรัตน์   ส.อบจ.ชร. อําเภอเมือง   เขตเลือกตั้งท่ี 1 
2. นายสะอาด  ปัญญาดี   ส.อบจ.ชร. อําเภอเมือง   เขตเลือกตั้งท่ี 4 
3. นายสุรเชษฐ  วงศ์น้อย   ส.อบจ.ชร. อําเภอพาน   เขตเลือกตั้งท่ี 2 
4. นายจิรายุ  เผ่ากา   ส.อบจ.ชร.   อําเภอพาน  เขตเลือกตั้งท่ี 3 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
2. นายเกรียงศักดิ์ วันไชยธนวงศ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
3. นายญาณาฤทธิ์ หนสมสุข  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
4. นางราตรี  ธงศรี   หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
5. นางฐิรญาภัทร์ ธีติโรจนกาญจน ์  ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าท่ี 
6. นางนภาภัณฑ์  ต่วนชะเอม  เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
7. นางศศิธร  ดวงใจประเสริฐ  ผู้อํานวยการกองคลัง 
8. นางสาวนิโลบล ชาติเงิน   ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
9. ส.อ.วิมล  รู้ทํานอง   ผู้อํานวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
10. นายวีระยุทธ  คีลาวงค์   รองผู้อํานวยการโรงเรียน อบจ. เชียงราย 
11. นายอนันต์  นัยต๊ิบ   ผู้อํานวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
12. นายวิโรจน์  จงตระกูล  หัวหน้าฝ่ายออกแบบ 
13. นายมงคล  ศรีธิ   หัวหน้าฝ่ายสํารวจ 
14. นางสาวสุพิน สมบูรณ์ชัย  หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 
15. นางอุบล  ชัยมงคล   หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
16. นางสาวประภาพรรณ พลเย่ียม  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
17. นางสาวชฎากาญจน์ สุรินทร์   หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ 
18. นางสาวณิชาภา สันธิ   หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร 
19. นางจิตรา    กาวี   หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
20. นางสาวกัญญาณัฐ ไชยลังกา  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
21. นางสาวธัญญพัทธ์ ศิจิตต์   นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
22. นางสาววิภา  แสนชัย   นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
23. นางสาวเสาวนีย์ ปินคํา   เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
24. นางสาวรัชนีกร   ชัยสนิท   เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
25. นางสาวญานิล หน่อท้าว  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
26. นางสาวจุฑาทิพย์ ชัยศรีสวัสด์ิ  ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป 
27. นางสาววลัยพรรณ ยอดสาแล  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
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28. นายศุภโชติ  หอมนาน  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
29. นางสาวพราวศรี  เฟื่องฟู   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 

เร่ิมประชุมเวลา 14.30 นาฬิกา 

ว่าที่ ร.ต.ปภาวิน  ปวงใจ  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เชิญสมาชิกเข้าห้องประชุม  ครับเชิญท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จุดธูป 

เทียน  บูชาพระรัตนตรัย 
 

นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ท่านรองนายก  ท่านรองประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  องค์ประชุมครบนะครับ ขอเชิญเลขานุการสภาได้อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย ครับ 

 

ว่าที่ ร.ต.ปภาวิน  ปวงใจ  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ด้วย เป็นการจําเป็นท่ีจะเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นสมัยวิสามัญ เพื่อ

ประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อาศัยอํานาจตามความนัยมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พุทธศักราช 2540  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม และข้อ 36 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พุทธศักราช 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศเรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยท่ีหนึ่ง ประจําปีพุทธศักราช 2567 มีกําหนด 7 วัน 
นับต้ังแต่วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกันประกาศ ณ วันท่ี 14 กุมภาพันธ์  
พุทธศักราช 2567  ลงช่ือ นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ได้นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   
สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยท่ีหนึ่ง  ประจําปีพุทธศักราช  2567  ในวันท่ี  20 กุมภาพันธ์  2567  เวลา 14.30 
นาฬิกา  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ครับ 
 

นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ระเบียบวาระที่  1  เร่ือง  ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พุทธศักราช 2566 - 2570 
จํานวน 4 ฉบับ  

-ฉบับเปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 4 และเพิ่มเติม ครั้งท่ี 6 พุทธศักราช 2566  ประกาศ  ณ วันท่ี 14 ธันวาคม 
พุทธศักราช  2566 

-ฉบับเปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 และเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1 พุทธศักราช 2567  ประกาศ  ณ วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 
พุทธศักราช  2567 

ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พุทธศักราช 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
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2. การปรับเปล่ียนวัตถุประสงค์การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 
0808.1/ว502  ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบริหารการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 1 วรรค 2 กําหนดว่า “กรณีท่ีมีความจําเป็นจะต้องปรับเปล่ียนวัตถุประสงค์การใช้
ประโยชน์จากทรัพย์สินเดิม หากพิจารณาเห็นว่าจะทําให้ได้ใช้ประโยชน์มากขึ้น ให้เป็นอํานาจอนุมัติของผู้บริหาร
ท้องถิ่น แล้วเสนอสภาท้องถิ่นทราบ” รายละเอียดตามเอกสารท่ีทุกท่านได้รับแล้วนั้น 

3. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจําปีงบประมาณ พุทธศักราช 2567 ได้นํา
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งจังหวัดเชียงราย แห่งท่ี 2  มารวมกับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีพุทธศักราช 2567 ซึ่งปรากฏอยู่ในแผนงานการพาณิชย์ งานกิจการสถานีขนส่ง กิจการท่าเรือ วงเงิน
งบประมาณ  2,881,610 บาท (สองล้านแปดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบบาทถ้วน) ซึ่งสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย  ได้ให้ความเห็นชอบในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สมัยประชุม
สามัญ  สมัยท่ีสอง ครั้งท่ีสอง ประจําปีพุทธศักราช 2566  เมื่อวันท่ี 29  สิงหาคม พุทธศักราช 2566 ท้ังนี้มีผล
ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2566 เนื่องจากบุคลากรของสถานีขนส่งจังหวัดเชียงรายแห่งท่ี 2 ไม่เพียงพอ  
ท่ีจะต้องแยกไปทําบัญชี และในส่วนของทรัพย์สิน หนี้สิน และรายได้สะสม ได้นํามารวมกับบัญชีขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรียบร้อยแล้ว  

 

นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ระเบียบวาระที่  2  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย    

                      สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สี่ ประจ าปีพุทธศักราช 2566 
ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

นายอ านาจ  ทาจินา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   
เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายท่ีเคารพและท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงรายผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
กระผม นายอํานาจ  ทาจินา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  อําเภอเมือง เขต 6        

ในฐานะคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ขอรายงานผลการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  สมัยประชุมวิสามัญ   สมัยท่ีส่ี  ประจําปีพุทธศักราช 2566  เมื่อวันท่ี 24 ตุลาคม  
พุทธศักราช 2566  ซึ่งคณะกรรมการได้ตรวจสอบความถูกต้อง  ของรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย คราวดังกล่าวแล้ว  จึงได้นําเสนอต่อท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย     

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมครับ 
 

นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ขอบคุณครับ  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ีส่ี  

ประจําปีพุทธศักราช 2566  เมื่อวันท่ี 24 ตุลาคม พุทธศักราช 2566 มี 9 หน้า  กรุณาได้ตรวจสอบด้วยว่า      
มีข้อความใดไม่ถูกต้อง  ต้องแก้ไขเปล่ียนแปลงอะไรบ้าง ขอเชิญครับ 

ถ้าไม่มี  ผมขอมติรับรองรายงานการประชุมด้วยนะครับ  มีสมาชิกท่านใดให้การรับรองรายง านการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ีส่ี  ประจําปีพุทธศักราช 2566   
โปรดยกมือขึ้นครับ  

 
/เป็นอันว่า… 
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เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติให้การรับรอง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยท่ีส่ี  ประจําปีพุทธศักราช 2566  เมื่อวันท่ี 24 ตุลาคม พุทธศักราช 2566 นะครับ 

ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ  28  เสียง                   งดออกเสียง  4  เสียง 
 

นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ระเบียบวาระที่  3  ญัตติ  การอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   

ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ครับ 
 

นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
เรียน  ท่านประธานสภา รองประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ผู้ทรง

เกียรติทุกท่าน  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  มีความจําเป็นจะต้องนําโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 - 2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3/2566  เพิ่มเติม ครั้งท่ี 5/2566  
และเพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2567  

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ค่าปรับปรุงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง  

- แผนงานการเกษตร  งานส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  งบลงทุน ค่าปรับปรุงท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  
- แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

หรือการแพทย์  
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน        

ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าครุภัณฑ์สํารวจ  
- แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ

อิเล็กทรอนิกส์  
- แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์กีฬา      
 มาใช้จ่ายเงินสะสมประจําปีงบประมาณ  พุทธศักราช 2567  เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและ

ตอบสนองต่อความต้องการ ของประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย และเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามอํานาจหน้าท่ี 
รายละเอียดปรากฏตามบัญชีโครงการใช้จ่ายเงินสะสม  ท่ีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย    
ทุกท่านได้รับแล้วนั้น 

ท้ังนี้การใช้จ่ายเงินสะสมดังกล่าว เป็นอํานาจอนุมัติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 
2566 ข้อ 97  

จึงเรียนเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้โปรดพิจารณาอนุมัติต่อไปค่ะ 
 

นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ขอบคุณครับ  ตามท่ีท่านนายกได้แถลงต่อสภา มีท่านใดจะอภิปรายหรือให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เชิญครับ 
 

/เมื่อไม่ม…ี 
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เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น ผมขอมตินะครับ  ท่านใดเห็นชอบการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โปรดยกมือขึ้นครับ  มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือขึ้นครับ  

เป็นอันว่าท่ีสภาแห่งนี้  เห็นชอบการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
จํานวน 199 โครงการ งบประมาณรวมท้ังส้ิน 129,238,295 บาท (-หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าล้านสองแสนสามหมื่น
แปดพันสองร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน-) 

  ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ  28  เสียง                   งดออกเสียง  4  เสียง 
 

นายประเสริฐ  ชุ่มเมืองเย็น  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ระเบียบวาระที่  4   ญัตติ   การอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตาม ข้อบัญญัติองค์การบริหาร  

                        ส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ครับ 
 

นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รองประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงราย ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พุทธศักราช 2567 ต้ังแต่วันท่ี 21 กันยายน 2566 โดยมีผลบังคับใช้
ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป นั้น 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีความจําเป็นต้องขออนุมัติโอนลดงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พุทธศักราช 2567 จํานวน 2 รายการ เพื่อโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ในงบลงทุน จํานวน 2 
รายการ  เพื่อให้การดําเนินงานตามอํานาจหน้าท่ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และเพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับแล้ว             

การโอนงบประมาณ เพื่อไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ดังกล่าว เป็นอํานาจอนุมัติของสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พุทธศักราช 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน ท่ีทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

จึงเรียนมาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้โปรดพิจารณาอนุมัติต่อไปค่ะ 
 

นายประเสริฐ  ชุ่มเมืองเย็น  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ตามท่ีท่านนายกได้แถลงต่อสภา มีท่านใดจะอภิปรายหรือให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุมัติโอน

งบประมาณรายจ่าย  ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  เชิญครับ 
ขอบคุณครับ เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น ผมขอมตินะครับ  ท่านใดเห็นชอบการอนุมัติ

โอนงบประมาณรายจ่าย  ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ โปรดยก
มือขึ้นครับ  มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ  

เป็นอันว่าท่ีสภาแห่งนี้เห็นชอบการอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย  ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  จํานวน   2  รายการ  ในวงเงินงบประมาณ  139,400  บาท     
(หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันส่ีร้อยบาทถ้วน)   

ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ  28  เสียง                   งดออกเสียง  4  เสียง 
/นายประเสริฐ... 



     สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
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นายประเสริฐ  ชุ่มเมืองเย็น  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ระเบียบวาระที่  5  ญัตติ  การอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ขององค์การบริหาร  
                                ส่วนจังหวัดเชียงราย 

ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ครับ 
 

นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รองประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  มีความจําเป็นต้องขออนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ

รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จํานวน 8 รายการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีทุกท่าน
ได้รับแล้วนั้น  

การแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นอํานาจ
อนุมัติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2563 ข้อ 29 การแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง งบประมาณรายจ่าย
ในงบลงทุน ท่ีทําให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น  ข้อ 30 การแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง งบประมาณรายการท่ีได้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิก
จ่ายเงินไว้แล้ว จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจให้กันเงิน หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน  

จึงเรียนมาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้โปรดพิจารณาต่อไปค่ะ 
 

นายประเสริฐ  ชุ่มเมืองเย็น  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ขอบคุณครับ  ตามท่ีท่านนายกได้แถลงต่อสภา มีท่านใดจะอภิปรายหรือให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

อนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง  งบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เชิญครับ 
เมื่อไม่มี ผู้ใดอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น ผมขอมตินะครับ  ท่านใดเห็นชอบการอนุมัติแก้ไข

เปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  โปรดยกมือขึ้นครับ 
มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือขึ้นครับ  

เป็นอันว่าท่ีสภาแห่งนี้ เห็นชอบการอนุมัติแก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง งบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  จํานวน  8  รายการ  ในวงเงินงบประมาณ  จํานวน 7,836,700.-บาท 
(เจ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

  ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ  28  เสียง                   งดออกเสียง  4  เสียง 
 

นายประเสริฐ  ชุ่มเมืองเย็น  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ระเบียบวาระที่  6  ญัตติ   การอนุมัติใช้จ่ายเงินบ ารุงค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ   
                                 พุทธศักราช 2567 ของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี                      
                                 และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ครับ 
 
 

 
/นางอทิตาธร... 
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นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
เรียน  ท่านประธานสภา รองประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ผู้ทรง

เกียรติทุกท่าน 
ด้วย องค์การบริการส่วนจังหวัดเชียงราย มีความจําเป็นต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินประจําปี (เงินบํารุง) 

ปีงบประมาณ 2567  เพื่อเป็นค่าครุภัณฑ์  ท่ีดิน  ส่ิงก่อสร้าง  ของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ  60  พรรษา 
นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จํานวน 142 แห่ง  
เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามอํานาจหน้าท่ีและการให้บริการประชาชนมีประสิทธิภาพ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารที่ทุกท่านได้รับแล้ว 

ท้ังนี้ การอนุมัติใช้จ่ายเงินประจําปี (เงินบํารุง) เพื่อเป็นค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง เป็นอํานาจอนุมัติของ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบํารุงโรงพยาบาลและหน่วย
บริการสาธารณสุข ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พุทธศักราช 2560  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 ข้อ 6 
การใช้จ่ายเงินบํารุงให้จ่ายได้เพื่อการสาธารณสุข และการบริหารจัดการโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข  

โดยการใช้จ่ายเงินบํารุง ตามข้อ 6  จะต้องมีเงินบํารุงคงเหลือในบัญชีโรงพยาบาลและหน่วยบริการ
สาธารณสุข  เพื่อใช้จ่ายในกรณีท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วน สําหรับโรงพยาบาลต้องมีเงินบํารุงคงเหลือไม่น้อยกว่าห้า
แสนบาท และหน่วยบริการสาธารณสุขต้องมีเงินบํารุงคงเหลือไม่น้อยกว่าสองแสนบาท ตามข้อ 6/1 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบํารุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พุทธศักราช 2560 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)    

จึงเรียนมาเพื่อให้ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้โปรดพิจารณาอนุมัติต่อไปค่ะ 
 

นายประเสริฐ  ชุ่มเมืองเย็น  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ขอบคุณครับ  ตามท่ีท่านนายกได้แถลงต่อสภา มีท่านใดจะอภิปรายหรือให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

อนุมัติใช้จ่ายเงินบํารุงเพื่อเป็นค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมิ
นทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  เชิญครับ  

เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น ผมขอมตินะครับ  ท่านใดเห็นชอบการอนุมัติใช้จ่ายเงินบํารุง
เพื่อเป็นค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ  60 พรรษา นวมินทราชินี และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โปรดยกมือขึ้นครับ มีสมาชิก     
ท่านใดไม่เห็นชอบ โปรดยกมือขึ้นครับ  

เป็นอันว่าท่ีสภาแห่งนี้ เห็นชอบการอนุมัติใช้จ่ายเงินบํารุง เพื่อเป็นค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ของ
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ  60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  จํานวน 142 แห่ง  งบประมาณค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รวมท้ังส้ิน 
22,570,071 บาท (-ยี่สิบสองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน-)   

ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ  28  เสียง                   งดออกเสียง  4  เสียง 
 

นายปภาน  นัยต๊ิบ  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ระเบียบวาระที่  7  ญัตติ  ขอความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย มากกว่าหนึ่งปีงบประมาณ   
                                เพื่อด าเนินการเช่ารถยนต์ 

ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ครับ 
 

/นางอทิตาธร... 
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นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงราย ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีความจําเป็นต้องขอความเห็นชอบก่อหนี้
ผูกพันงบประมาณรายจ่ายมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณ  เพื่อดําเนินการเช่ารถยนต์ จํานวน 8 คัน ตามรายละเอียด
ดังนี้ 

1. ประเภท รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ตํ่ากว่า 2,400 ซีซี ขับเคล่ือน 4 ล้อ  
แบบดับเบิ้ลแค็บ สํานักช่าง จํานวน 6 คัน และกองการท่องเท่ียวและกีฬา จํานวน 1 คัน  

2. ประเภท รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ตํ่ากว่า 2,400 ซีซี ขับเคล่ือน 2 ล้อ  
แบบดับเบิ้ลแค็บ กองสาธารณสุข จํานวน 1 คัน  

ระยะเวลาเช่า 5 ปี เพื่อนําไปใช้ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ีและตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย   เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พุทธศักราช 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่ารถยนต์  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับแล้ว 

การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย มากกว่าหนึ่งปีงบประมาณ  เพื่อดําเนินการเช่ารถยนต์ดังกล่าว  
ต้องผ่านความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2563  หมวด 5 การควบคุมงบประมาณ ข้อ 37 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย มากกว่าหนึ่งปีงบประมาณได้ โดยความเห็นชอบ
ของสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้   

 (1) เป็นโครงการท่ีไม่อาจแยกงบประมาณต้ังจ่าย  เพื่อดําเนินการในแต่ละปีงบประมาณได้   
  (2) มีรายได้ไม่เพียงพอท่ีจะดําเนินการในปีงบประมาณเดียว หรือมีความจําเป็นต้องก่อหนี้ผูกพัน 

งบประมาณรายจ่ายมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณ   
  (3) จัดทําเป็นงบประมาณรายจ่ายตามขั้นตอนของกฎหมาย  โดยจะต้องระบุในงบประมาณ

รายจ่ายปีปัจจุบันและงบประมาณรายจ่ายปีถัดไป  ท่ีจะก่อหนี้ผูกพันให้ชัดเจน  
 (4) ให้ก่อหนี้ผูกพันได้ไม่เกินสามปีงบประมาณ  เว้นแต่กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี  ระเบียบ  

ประกาศของกระทรวงมหาดไทยกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น  
ท้ังนี้ ในการเช่ารถยนต์  ตามหนังสือกระทรวงการคลัง  ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0406.4/ว 64  ลงวันท่ี 4 

กรกฎาคม พุทธศักราช 2555 เรื่อง อัตราค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ ได้ระบุว่า  ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ  
เมื่อวันท่ี 24 เมษายน พุทธศักราช 2555 และเมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม พุทธศักราช 2555  

ข้อ 1. เห็นชอบการปรับแก้ไขหลักเกณฑ์และแนวทางในการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ ตามท่ี
กระทรวงการคลังเสนอ  ในข้อ 1.1 คือเปล่ียนแปลงระยะเวลาทําสัญญาเช่ารถยนต์  มาใช้ในราชการจาก 3 ปี 
เป็น 5 ปี 

จึงเรียนมาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้โปรดพิจารณาต่อไปค่ะ 
 

นายปภาน  นัยต๊ิบ  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ขอบคุณครับ  ตามท่ีท่านนายกได้แถลง  มีท่านใดจะอภิปรายหรือให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการขอความ

เห็นชอบ ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย มากกว่าหนึ่งปีงบประมาณเพื่อดําเนินการเช่ารถยนต์ เชิญครับ 
 
 

/นายปภาน... 
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นายปภาน  นัยต๊ิบ  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ถ้าไม่มี ผมขอมติ ขอความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย มากกว่าหนึ่งปีงบประมาณเพื่อ

ดําเนินการเช่ารถยนต์  มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ มีสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ  
เป็นอันว่าท่ีประชุม  มีมติให้ความเห็นชอบก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณ  

เพื่อดําเนินการเช่ารถยนต์  จํานวน 8 คัน  
ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ  28  เสียง                   งดออกเสียง  4  เสียง 
 

นายปภาน  นัยต๊ิบ  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ระเบียบวาระที่  8  เร่ือง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร  

                      ส่วนจังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พุทธศักราช 2566 
ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ครับ 
 

นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รองประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พุทธศักราช 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พุทธศักราช 2559 และ ฉบับท่ี 3 
พุทธศักราช 2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอํานาจหน้าท่ี (3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ได้ดําเนินการ
ติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายตามระเบียบดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  จึงขอ
รายงานผลและความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
ประจําปีงบประมาณ  พุทธศักราช  2566  ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้รับทราบ         
ดังรายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจําปีงบประมาณ  
พุทธศักราช 2566  ตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับแล้ว 

จึงเรียนมาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อโปรดทราบค่ะ 
 

นายปภาน  นัยต๊ิบ  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ขอบคุณครับ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สภารับทราบนะครับ 
 

ระเบียบวาระที่  9  เร่ือง รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พุทธศักราช 2566 
ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 

 
 
 

/นางอทิตาธร... 
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นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รองประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดําเนินงานให้ประชาชนทราบ รวม
ตลอดท้ังมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  การจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พุทธศักราช 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 3 พุทธศักราช 2561 
ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่น  เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในธันวาคมของทุกปี    

บัดนี้ ได้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายตามระเบียบ 
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ขอรายงานผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566  (ระหว่างตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)  ตามเอกสารที่ทุกท่านได้รับแล้ว 

จึงเรียนมาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อโปรดทราบค่ะ 
 

นายปภาน  นัยต๊ิบ  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ขอบคุณครับ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สภารับทราบนะครับ 
 

ระเบียบวาระที่  10  เร่ือง  อื่น ๆ  
ต่อไปเป็นวาระอื่นมีท่านใดจะเสนอบ้างครับ  เชิญท่านฑราวุธ ครับ 

นายฑราวุธ กันทะเขียว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   

ผมนายฑราวุธ กันทะเขียว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เขตอําเภอขุนตาล จากเดิมท่ีเป็น
นโยบายของท่านนายกท่ีนําเครื่องจักรกลหนักนะครับ เข้าไปปรับเกล่ียถนน เพื่อการเกษตรของพี่น้องอําเภอขุน
ตาล หมู่บ้านละหนึ่งกิโลนั้น พี่น้องชาวอําเภอขุนตาล ตลอดถึงผู้นํา ต้องขอขอบคุณท่านนายกอทิตาธร วันไชยธน
วงศ์ กับฝ่ายบริหาร พี่น้องอําเภอขุนตาล ฝากขอบคุณและหวังว่าคงจะมีรอบสองต่อไปครับ 

นายปภาน  นัยต๊ิบ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คนที่ 2 
ขอบคุณท่านฑราวุธ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอไหมครับ เชิญท่านวสุพลครับ 

นายวสุพล   จตุรคเชนทร์เดชา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน ท่านประธานสภาท่ีเคารพ เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ ผมวสุพล จตุรคเชนทร์เดชา สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เขต 1 อําเภอเชียงของ กราบขอบพระคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย ในนามของพี่น้องชาวเชียงของ สําหรับโครงการแรกท่ีได้สร้างสีสันให้กับเมืองเชียงของมหกรรม
กีฬาเพื่อประชาชน ปีนี้เชียงของเรานะครับ ได้รับไออุ่นจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมกิจกรรม
กันประมาณสองพันห้าร้อยถึงสามพันคนมีความสุขมากๆครับ ต้องกราบขอบคุณ ท่านนายกอทิตาธร วันไชยธนวงศ์  

 
 

/เรื่องท่ีสอง... 
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เรื่องท่ีสอง กราบขอบคุณ ท่านนายกอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ ท่าน ผอ. กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วันนี้
ต้องกราบขอบคุณอย่างสูง พี่น้องชาวเชียงของ ถึงแม้จะอยู่ริมฝ่ังแม่น้ําโขง แต่อยู่ฝ่ังท่ีอยู่ติดเขาติดดอย อาจเกิดการ
แห้งแล้ง ท่านได้ส่งเครื่องขุดเจาะบ่อบาดาลเข้าไปแก้ปัญหาให้เราหลายๆหมู่บ้าน  ตอนนี้สามารถแก้ไขปัญหาน้ําใน
การอุปโภคบริโภคได้เป็นอย่างดีนะครับ มีน้ําท่ีได้คุณภาพความสะอาดได้ด่ืมได้กินกันครับ  อันนี้ต้องกราบขอบคุณ
มากๆครับ อันดับสาม ขอบคุณโครงการธนาคารน้ําใต้ดิน วันนี้สัมฤทธิ์ผลไปหลายๆท่ีแล้วนะครับ น้ําเต็มห้วยหนอง
คลองบึง เราสามารถวางพื้นท่ีสามารถท่ีจะสูบน้ําตรงนั้นมาทํานาปรังได้นะครับ อันดับส่ี ขอกราบขอบคุณ
เครื่องจักรกลชุดบดอัด แล้วก็เคลียร์ริ่งพื้นท่ีถนนสู่เข้าสู่การเกษตร ปีนี้ขอช่ืนชมและก็ชมเชย ทางด้านของสํานัก
การช่างท่ีได้ใส่ใจนะครับ เก็บรายละเอียดพิถีพิถันมากนะครับ ในเรื่องของการปรับปรุงซ่อมแซมแล้วก็บดอัดถนน 
ทําขึ้นรูป ถนนเซาะร่องระบายน้ําขึ้นรูปหลังเต่า แล้วก็บดอัดอย่างดีนะครับ  ในนามของพี่น้องอําเภอเชียงของ   
ขอกราบขอบพระคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คณะผู้บริหาร ข้าราชการเจ้าหน้าท่ีตลอดจน
ถึงทีมงานช่าง ท่ีเข้าปฏิบัติภารกิจหน้าท่ีในอําเภอเชียงของ ขอบคุณครับ  

นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 ขอบคุณท่านวสุพลครับ มีท่านใดอีกไหมครับ เชิญท่านสมเกียรติครับ 

นายสมเกียรติ  กันธิพันธ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายท่ีเคารพ  ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ       

ทางอําเภอดอยหลวงต้องขอกราบขอบพระคุณ ท่านอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย ท่ีได้มีนโยบายกระจายมหกรรมไม้ดอกอาเซียนสู่โซนอําเภอ ปี ท่ีผ่านมาอําเภอดอยหลวงได้รับการ
ปรับปรุงพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวที่หนองห่างปง ชาวอําเภอดอยหลวงภูมิใจมากนะครับ รู้สึกตื่นเต้นในระบบแสงสีเสียง
ท่ี อบจ. ได้ไปดําเนินการปรับปรุงทําสวนไม้ดอกไม้งามและก็รถไฟนะครับ ท่ีตกแต่งสวยงามมากเพราะว่าอําเภอ
ดอยหลวงเป็นอําเภอท่ีมีอุโมงค์ท่ียาวที่สุดในประเทศไทย สามกิโลกว่าก็เป็นส่ิงหนึ่งท่ีทําให้คนอําเภอดอยหลวงรู้สึก
ภูมใิจในผลงานของ อบจ. ท่ีไปสร้างสวนไม้งาม ท่ีหนองห่างปง กํานันตําบลโชคชัยก็รู้สึกดีใจนะครับ แล้วก็จะต่อ
ยอดในโครงการท่ีจะส่งเสริมหนองห่างปง ให้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และตอนนี้กําลังคุยกับนายก อบต. โชคชัย
ว่าอาจจะบูรณาการร่วมกันในเรื่องของการหาซื้อเรือเป็ด เรือปั่น ไปไว้ที่หนองห่างปง ตอนนี้กําลังประชุมหารือร่วม
หุ้นกันนะครับ จะมีคนเอาเรือไปไว้ที่หนองห่างปง แล้วก็มีร้านกาแฟ แล้วก็จะมีบ้านหรือบ้านส่ีชนเผ่า ก็จะปรับปรุง
เป็นสวนอาหาร บ้านส่ีชนเผ่า ส่วนขบวนรถไฟแล้วก็ไม่ยุ่งนะครับ คือจะให้เป็นท่ีสวยงามแล้วก็ใกล้ๆก็จะมีร้าน
กาแฟเกิดข้ึน แล้วก็มีจะมีซุ้มสําหรับในช่วงสงกรานต์นะครับ ก็จะมีซุ้มต่างๆเกิดขึ้นนะครับ อันนี้ก็ขอกราบขอบคุณ
ท่านนายก แล้วก็ทางสํานักช่าง กองท่องเท่ียว ตลอดเจ้าหน้าท่ีทุกท่านท่ีช่วยออกแบบนะครับ ปรับปรุงสถานท่ีนี้ให้
เป็นจุดเริ่มต้นของสถานท่ีท่องเท่ียวของอําเภอดอยหลวง จากนี้ไปทางอําเภอดอยหลวง รวมท้ัง อบต. ท้ังสามแห่ง 
จะร่วมมือกันในการวางแผนด้านการท่องเท่ียวต่อยอดไปนะครับ ขอบคุณครับ 

นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ขอบคุณ ท่านสมเกียรติ ถ้าได้เรือเป็ดเด๋ียวยืมไปเวียงชัยก่อนนะครับ ปีนี้เวียงชัยก็จะทําบ้าง เด๋ียวไป

ช่วยกันท่ีเวียงชัย มีสมาชิกท่านใดมีความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกไหมครับ เชิญท่านนิตยา ครับ 
 
 
 
 

/นางนิตยา… 
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นางนิตยา  ยาละ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน  ท่านประธานสภา รองประธานสภา และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและเคารพรักทุกท่าน เรื่อง

แรก อําเภอเวียงแก่นโดยท่านนายอําเภอ ฝากขอบคุณท่านนายก ท่ีได้มอบหมายให้รองเกรียงศักด์ิไปเป็นประธาน
เปิดกีฬาเมื่อวันท่ี 11 ท่ีผ่านมาค่ะ แล้วเรื่องท่ีสอง ชาวอําเภอเวียงแก่น นําโดยประธาน ฝากขอบคุณท่านนายก    
ท่ีปีนี้ให้งบประมาณไปจัดการแข่งขันกีฬา ขอช่ืนชมท่านนายกดีมากเลยค่ะปีนี้ ท่ีได้จัดสรรงบประมาณลงไปสู่พื้นท่ี
ถึงอําเภอเวียงแก่น จะอยู่ไกลก็ได้รับกําลังใจจากท่านนายก และเมื่อวันท่ี 14 กราบขอบคุณท่าน นายพงษ์พรรค 
ไชยลังกา ท่ีอยู่บ้านเลขท่ี 90 หมู่ 5 ตําบลปอ หมู่บ้านกํานันไทยรัฐลือชา ท่ีท่านนายกส่งกําลังใจไปเยี่ยม บ้านเขา
ไฟฟ้าลัดวงจรนะคะ ไฟไหม้เกือบท้ังหลังค่ะ ไม่เหลืออะไรเลยตอนนี้ก็ทําเรื่องรื้อถอนบ้าน ขุดโดยรถแม็คโครท่ี
ชาวบ้านมาช่วยเหลือนะคะ พื้นท่ีตรงนั้นสูดถอนเรียบร้อยนะคะ แล้วก็ขอบคุณท่านนายกท่ีส่งกําลังใจไปเยี่ยมนะคะ 
โดย ผอ.วิมล รู้ทํานอง ได้เข้าไปเยี่ยมนะคะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  นําโดยท่านนายก นก อทิตาธร 
วันไชยธนวงศ์ อําเภอเวียงแก่นเราช่ืนชมการบริหารผ่านๆมานะคะ ยิ่งปีนี้ได้รับงบประมาณหนึ่งหมู่บ้าน  หนึ่งกิโล 
ทุกหมู่บ้านช่ืนชมนายกมากนะคะ แล้วก็หวังว่าในโอกาสต่อไป สจ. ก็ขอผลักดันโครงการนี้ต่อเนื่องนะคะท่านนายก 
ดีมากเลยค่ะ และอีกเรื่องนึงตอนนี้ทางโรงเรียนบ้านลู่ ทาง ผอ. ได้ขอโครงการเครื่องขุดเจาะบ่อบาดาล ตอนนี้ท่าน
มาติดต่องบประมาณเรื่องอุปกรณ์ ได้ท่ีพระอาจารย์พบโชคเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วตอนนี้เรื่องขุดเจาะ ทาง ผอ. 
โรงเรียนบ้านลู่ได้ขออนุญาตตรงมาท่ีกรมทรัพย์เชียงราย เรียนนายกทราบไว้ก่อนล่วงหน้านะคะ กราบขอบพระคุณ
เป็นอย่างยิ่ง ขอบคุณมากค่ะ 

นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ขอบคุณท่านนิตยา ครับ จริงๆก็ช่ืนชมท่านครับ ท่านเป็น สจ. ท่ีแข็งแกร่งไม่แพ้ท่านนายก ท่านให้ความ

ร่วมมือกิจกรรมของ อบจ. กิจกรรมของสภามาโดยตลอดแม้แต่งานพ่อขุน ท่านอยู่เวียงแก่น ท่านก็ยังอาสามาเดิน
แบบนะครับ ในนามของ อบจ. ต้องขอช่ืนชมท่านในการเป็นผู้หญิงท่ีเข้ามาทําหน้าท่ีได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่แพ้
นายกนะครับ มีท่านใดจะเสนออะไรอีกไหมครับ ในวาระอื่นๆ ถ้าไม่มี เชิญท่านนายกครับ 

นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
เรียน ท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ผู้ทรง

เกียรติทุกท่าน ตลอดจนถึงหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านด้วยนะคะ ขออนุญาตขอบคุณในส่วนของสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ท่ีท่านได้พิจารณาอนุมัตินะคะ แล้วก็ในส่วนของการท่ีสนับสนุน ในส่วนโครงการต่างๆ 
ท่ีผู้บริหารได้นําเสนอต่อสภาไป เพื่อความถูกต้องและท่ีสําคัญท่ีสุดค่ะ ทุกๆโครงการ ทุกๆ ท่ีฝ่ายบริหารได้นําเสนอ
ต่อสภานั้น จะนําไปให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอย่างสูงสุด โดยเฉพาะในวันนี้นะคะ เราก็จะมีในเรื่องของ 
การขออนุมัติใช้จ่ายเงินบํารุงของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ซึ่งขณะนี้ได้
ถ่ายโอนมาสังกัดอยู่กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเรา เป็นจํานวนถึง 142 แห่ง ท้ังนี้โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล ตลอดจนถึงสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรตินั้น จะเป็นท่ีพึ่งให้กับพี่น้องประชาชนด้านสุขภาพได้เป็น
อย่างดีภายใต้การทํางานร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และในส่วนของงานด้านสาธารณสุขไม่ว่า
จะเป็นสาธารณสุขอําเภอหรือสาธารณสุขจังหวัดหรือโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลศูนย์ก็ตาม เป็นเป้าหมายของ
พวกเราค่ะ นอกเหนือจากเราไปดูแลกันในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน ถนนหนทาง แหล่งน้ํา แหล่งท่องเท่ียวต่างๆ แล้ว 
การขออนุมัติใช้จ่ายเงินบํารุงของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ซึ่งขณะนี้ได้ 
 
 

/ถ่ายโอนมา… 
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ถ่ายโอนมาสังกัดอยู่กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเรา เป็นจํานวนถึง 142 แห่ง ท้ังนี้โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล ตลอดจนถึงสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรตินั้น จะเป็นท่ีพึ่งให้กับพี่น้องประชาชนด้านสุขภาพได้เป็น
อย่างดีภายใต้การทํางานร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และในส่วนของงานด้านสาธารณสุขไม่ว่า
จะเป็นสาธารณสุขอําเภอหรือสาธารณสุขจังหวัดหรือโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลศูนย์ก็ตาม เป็นเป้าหมายของ
พวกเราค่ะ นอกเหนือจากเราไปดูแลกันในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน ถนนหนทาง แหล่งน้ํา แหล่งท่องเท่ียวต่างๆ แล้ว
ชีวิตของประชาชนนั้นเป็นเรื่องท่ีสําคัญท่ีสุดนะคะ ดังนั้น จึงจะเห็นว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายของเรา
ไม่ว่าจะเป็นในฝ่ายสภาท้ังหมดและในฝ่ายของผู้บริหารเราเห็นความสําคัญของประชาชนในจังหวัดเชียงราย เป็น
สําคัญในทุกๆด้าน ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะ สําหรับในส่วนของท่าน  สจ.นิตยา ยาละ ให้เกียรติท่าน
เนื่องจากว่าท่านเป็นสมาชิกสภาท่ีเป็นสตรีนะคะ และท่านได้ลุกขึ้นอภิปราย ขออนุญาตท่านแก้ไขค่ะว่าในโครงการ
มหกรรมกีฬา ท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยผ่านการอนุมัติของท่านเองคือทางสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย โครงการนี้จะเกิดไม่ได้ ถ้าไม่มีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายคือท่านสมาชิกสภาทุกท่าน 
ได้เป็นผู้อนุมัติโครงการต่างๆ เหล่านี้ และโครงการนี้ค่ะ เป็นโครงการท่ีจัดงานเป็นโครงการมหกรรมกีฬาเพื่อ
สุขภาพของประชาชนในเขตพื้นท่ีอําเภอเวียงแก่น  ซึ่งประกอบไปด้วยประชาชน ท้ังในกลุ่มของเยาวชน กลุ่ม
ผู้สูงอายุ กลุ่มพ่อบ้านแม่บ้าน และกลุ่มผู้ดูแลสุขภาพหรือกลุ่ม อสม. ก็เป็นการจัดงานท่ีมีภาคประชาชนต่างๆ
ร่วมกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ ทางด้านกีฬานั่นเองนะคะ ตลอดจนถึงในส่วนของโครงการท่ีท่านมีการ
นําเสนอมานะคะ ขุดเจาะบ่อบาดาลก็ขอให้เป็นไปตามระเบียบและหน้าท่ี  ท้ังหมดท้ังมวลก็จะรวบรวมนําเสนอท่ี
กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อดําเนินการลงไปแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน
ในแต่ละพื้นท่ีอย่างท่ัวถึงและก็ไม่เกิดความเหล่ือมลํ้านะคะ แล้วก็กระจายการพัฒนาไปทุกๆพื้นท่ีด้วย แต่ท้ังนี้ก็ต้อง
อยู่บนพื้นฐานของหลักเกณฑ์และความถูกต้องตามข้อระเบียบด้วยนะคะ ท่าน สจ.นิตยา และยังไงก็จะนําเรื่องท่ี
ท่านนําเสนอมาเข้าสู่กระบวนการในการพิจารณาตามระเบียบต่อไปนะคะ ในส่วนของท่าน สจ. ฑราวุธ ยินดีนะคะ
ขอบพระคุณมากนะคะ ดิฉันได้มีการลงพื้นท่ีไปสําหรับพื้นท่ีอําเภอขุนตาล ก็มีปัญหาในเรื่องของเกี่ยวข้องกับ
เส้นทางการเกษตรและในส่วนของแหล่งน้ํา ก็คงจะเป็นเช่นเดียวกัน เพราะเป็นปัญหาท่ีหมักหมม ส่ังสมกันมานาน
นับสิบปี ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายของเราในสมัยนี้  ตลอดท่านสมาชิกสภาทุกๆท่าน เราได้
ร่วมไม้ร่วมมือกันประสานงานกันเป็นหนึ่งเดียวนะคะ  โดยเป้าหมายของเราก็อย่างท่ีนําเรียนว่าเป้าหมายของพวก
เราเป็นเป้าหมายเดียวกัน ก็คือการทํางานเพื่อประชาชน ดังนั้น จึงจะเห็นว่างบประมาณและส่ิงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ในเรื่องของการเพิ่มเติมเครื่องจักรกล ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาเส้นทางหรือว่าแหล่งน้ํา เราได้มีการกระจายเรามี
การเพิ่มเติมโดยใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด และกระจายเครื่องจักรกลต่างๆเหล่านี้สู่พี่น้อง
ประชาชน พันเจ็ดร้อยห้าสิบสามหมู่บ้าน พันเจ็ดร้อยห้าสิบสามกิโล ท่ัวทั้งจังหวัดเชียงราย ในปีงบประมาณนี้นะคะ 
ดิฉันก็ต้องกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่ง สําหรับในส่วนของท่าน สจ.วสุพล ก็จะเห็นว่าเชียงของแม้ว่าจะเป็นอําเภอ
ท่ีอยู่ติดกับแม่น้ําโขง แล้วมีแม่น้ําอิงไหลพาดผ่านไป แต่ท้ังนี้ก็ปรากฏถึงความแห้งแล้งนะคะ การขาดซึ่งน้ํากินน้ําใช้
อยู่หลายพื้นท่ีเลยทีเดียว และในพื้นท่ีอําเภอเชียงของนี้ ตําบลห้วยซ้อ เป็นตําบลท่ีมีการทําการเกษตรอย่าง
มากมายนะคะ เกือบจะแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว แต่เป็นพื้นท่ี ท่ีแห้งแล้งและขาดน้ําค่ะ จึงจะเห็นได้ว่า
เครื่องจักรกลโดยเฉพาะเครื่องขุดเจาะบ่อบาดาลไปในพื้นท่ีอําเภอเชียงของและต้องช่ืนชมท่าน สจ.วสุพล ด้วย  
 
 
 
 

/ดิฉัน… 
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ดิฉันลงไปติดตามเครื่องจักรกลรถขุดเจาะบ่อบาดาลไปให้กําลังใจกับรถ กับทางบุคลากรของ อบจ. เราและรวมถึง
ลงไปตรวจสอบการทํางานด้วย ปรากฏว่าในทุกๆที่ค่ะ ท่าน สจ.วสุพล จตุรคเชนทร์เดชา ของเรา ท่านจะติดตามไป
กับรถขุดเจาะบ่อบาดาลไปอย่างใกล้ชิดมากๆ ต้ังแต่เริ่มขุดเจาะไปจนถึงได้เห็นน้ําออกมาเป็นจํานวนมากมายเป็นท่ี
พอใจของท่าน ท่านถึงจะยอมกลับบ้าน ดิฉันช่ืนชมท่านมากๆนะคะ จึงเห็นได้ว่านี่คือคุณภาพ แล้วก็ขอบคุณพี่น้อง
ประชาชนในอําเภอเชียงของ  ท่ีท่านได้เลือกสมาชิกสภาท่ีมีคุณภาพขึ้นมาช่วยกันทํางาน แล้วทําให้ส่ิง ต่างๆท่ีดี
กลับคืนสู่พื้นท่ีของจังหวัดเชียงรายเรานั่นเองนะคะ สําหรับในส่วนของท่าน สจ.สมเกียรติ กันธิพันธ์ ดิฉันต้องช่ืนชม
ในพื้นท่ีอําเภอดอยหลวงมากๆ โดยเฉพาะท่าน สจ. สมเกียรติ ท่ีเรามีการร่วมกันจัดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียน
เชียงราย เดิมทีในครั้งท่ีดิฉันได้มีโอกาสเป็นสมาชิกสภาเช่นเดียวกับท่านนะคะ ในทุกๆปีนี้ดิฉันมักจะถามตลอดว่า
งบประมาณในการจัดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนท่ีจัดอยู่ในพื้นท่ีริมแม่น้ํากกในเขตอําเภอเมืองนี้ ได้นําเอาพี่น้อง
ประชาชนหรือนักท่องเท่ียวเข้ามาเท่ียวในจังหวัดเชียงรายเราเป็นจํานวนเท่าไหร่ และนักท่องเท่ียว จํานวนต่างๆ
เหล่านี้ได้กระจายไปสร้างเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับประชาชนในแต่ละอําเภอมากมายจํานวนเท่าไหร่ ได้มีการทํา
สถิติไว้หรือไม่นะคะ แต่ต้ังใจค่ะ เมื่อมีโอกาสเข้ามาเป็นผู้บริหารส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือการกระจายการท่องเท่ียว เพื่อ
เป็นการกระจายรายได้ เพื่อเป็นการกระจายความผาสุกให้กับพี่น้องประชาชน เราจึงมีการจัดงานมหกรรมไม้ดอก
อาเซียน ขยายพื้นท่ีออกไปในอําเภอต่างๆปีละส่ีอําเภอ ปีนี้เราจัดกันท่ีอําเภอดอยหลวง อําเภอพญาเม็งราย อําเภอ
แม่จัน และอําเภอป่าแดด แต่ดิฉันเช่ือได้ว่าท้ัง ส่ีท่านของเราตลอดจนถึงสมาชิกสภาของเราท้ังหมดก็ช่ืนชมกับ
โครงการนี้และทุกท่านก็ได้อนุมัติโครงการนี้มานะคะ และส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดค่ะ ดิฉันมั่นใจว่าภายใต้จุดเริ่มต้นท่ีเราไป
จัดงานท่ีอําเภอดอยหลวง เป็นอําเภอท่ีสถานนีรถไฟผ่านและมีการเจาะอุโมงค์รถไฟ  ซึ่งนั่นเป็นอีกหนึ่งกุศโลบายท่ี
เราจะบอกว่า หลังจากนี้ต่อไปท่ีอุโมงค์นี้สําเร็จเป็นท่ีเรียบร้อย อําเภอดอยหลวงจะเป็นอําเภอท่ีเป็นจุดหมาย
ปลายทางของนักท่องเท่ียว เพราะอุโมงค์แห่งนี้  อุโมงค์ดอยหลวงจะเป็นอุโมงค์ท่ีมีความยาวมากท่ีสุดในประเทศ
ไทย แล้วองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เราจะไปช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้เกิดศักยภาพในพื้นท่ีในเรื่อง
ของการท่องเท่ียว นํามาซึ่งรายได้อําเภอดอยหลวงจะไม่แห้งแล้งอีกต่อไปนะคะ  สําหรับในส่วนของท่าน  สจ. 
สมเกียรติ ดิฉันต้องขอบคุณท่านมากนะคะ แล้วก็ขอบคุณสมาชิกของเราทุกท่าน  ขอบคุณพี่น้องบุคลากรในส่วน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายทุกท่านด้วยนะคะ ท่ีได้ร่วมกันร่วมไม้ร่วมมือกันทําให้โครงการต่างๆ ทําให้
งบประมาณของในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สร้างความผาสุก สร้างซึ่งความเจริญ สร้างซึ่งนํา
และสร้างในส่ิงท่ีนํามาซึ่งความสุขให้กับพี่น้องประชาชนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและทําให้จังหวัดเชียงรายของ
เราเป็นเมืองท่ีน่าอยู่ค่ะ กราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะ 
 

นายสุธีระพงษ์  วันไชยธนวงศ์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
 ขอบคุณท่านนายก ผมได้ดําเนินการตามระเบียบวาระครบถ้วนแล้วนะครับ ผมก็ขอขอบคุณท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ท่านรองนายก ท่านรองประธานสภา  ท่านสมาชิก  ท่านหัวหน้าส่วนราชการ 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ท่ีให้ความร่วมมือในการประชุมสภาในครั้งนี้   ผมขอเลิกประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย ขอบคุณครับ     
 
 
 

เลิกประชุมเวลา  16.15 น. 
 




